

# มูลนิธิเพื่อฝันเด็ก

รายงานประจำปี 2548



## สารบัญ

## หน้า

บทนำ	2
การก่อตั้งมูลนิธิ และคณะกรรมการ	3
สถานการณ์กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง	5
การให้ความช่วยเหลือ	6
วัตถุประสงค์หลัก	7
อุดมการณ์ในการทำงาน	7
รายงานการเงิน ประจำปี 2548	10
งบรายรับและค่าใช้จ่าย	11
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี	12
เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปัน	13
สถานที่ติดต่อ	13

## บทนำ

"ดำรงอยู่ได้จากสิ่งที่เราได้มา  
ดำเนินชีวิตได้โดยการแบ่งปัน"

Winston Churchill

เราได้หยิบยกคำพูดนี้ขึ้นมาเพราะเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นถึงปีที่ผ่านมาของเรา

มูลนิธิเกื้อผืนเด็กได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาพอสมควรเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเด็กด้อยโอกาสจำนวนมาก เราได้เข้าใจว่าการเสียสละความสะดวกราบรื่นเพื่อทำฝันบางอย่างให้กลายเป็นจริงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างยิ่ง และการที่จะหาบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ทดแทนนั้นก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน การได้พบกับผู้คน ที่พึ่งต่อการค้นหา และเหมาะสมที่ได้จะได้รับรางวัลโนเบลเพื่อความสงบสุข รวมทั้งการจดจำรอยยิ้มจากเด็กเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีความมากกว่าพอที่จะลบเลือนความรู้สึกไม่มั่นใจ ความวิตกกังวลที่เราได้ประสบตอนเริ่มแรก

เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือในทีมงานเรารวมทั้งให้การสนับสนุนเราในด้านต่างๆ ไม่เพียงแต่ด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกำลังใจความไว้นื้อเชื่อใจที่มีให้กับเรา ดังนั้นเราจะร่วมกันสานฝันและสร้างให้มูลนิธิเกื้อผืนเด็ก เป็นองค์กรการกุศลให้เป็นที่รู้จักและสร้างประโยชน์ให้หลายๆ ชีวิตที่มีฝันได้อย่างแท้จริง



มาร์ค โทมัส เยนนี่  
ประธานกรรมการมูลนิธิเกื้อผืนเด็ก

## การก่อตั้งมูลนิธิ

จุดเริ่มต้นของการมาเป็นมูลนิธิเกื้อผืนเด็ก ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสองผู้ก่อตั้งโครงการ คือคุณ มาร์ค เยนนี่ และ คุณแดเนี่ยล ซิกส์ฟรีด เกิดจากความสำนึกรับผิดชอบในการทำสิ่งที่ถูกต้องและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อประมาณกลางปี 2547 คุณแดเนี่ยล จึงได้ตัดสินใจ ลาออกจากงานและเริ่มออกเดินทางสำรวจพื้นที่กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเข้าเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ในหลายพื้นที่ และได้ขอสรุปว่า "เด็ก" คือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม จึงเป็นแรงผลักดันให้ทั้งสองท่านก่อตั้ง องค์กร Child's Dream ขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศล Charitable Society (ZGB.art.60ff) ร่วมกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกันซึ่งในเบื้องต้นได้รับเงินทุนสนับสนุน จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลิงคโพร และฮ่องกง องค์กร Child's Dream เริ่มดำเนินการให้ความช่วยเหลือโครงการในประเทศไทยและได้จัดตั้งสำนักงานประสานงานชั่วคราวขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปลายปี 2547

เนื่องจากความประสงค์ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานขององค์กร Child's Dream ในภูมิภาคนี้ และเพื่อความสะดวกในการประสานงานกับองค์กรในพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความคิดที่จะจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นในประเทศไทย และได้เชิญอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน เข้าร่วมประชุมจัดตั้งมูลนิธิเกื้อผืนเด็ก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 และได้เรียนเชิญ คุณ Hans-Peter Erismann ซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในขณะนั้น เข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ ในประชุมครั้งนั้นด้วย

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อบังคับและคณะกรรมการชุดแรกแล้วจึงได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิเกื้อผืนเด็ก ต่อนายทะเบียนอำเภอเมืองเชียงใหม่และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ตามใบอนุญาตเลขที่ ชม.0025/2548

## คณะกรรมการชุดแรก

นายมาร์ค โทมัส	เยนนี่	ประธานกรรมการมูลนิธิ
นายสุระศักดิ์	ไพศาลธรรม	รองประธานกรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	ไพศาลธรรม	เลขานุการและกรรมการ
นายเดเนี่ยล มาร์โค	ซิกส์ฟรีด์	ที่ปรึกษาและกรรมการ
นางสาวชยาภรณ์	ชินรุ่งโรจน์	กรรมการ
นางสาวสุนีมาศ	โนรี	กรรมการ
นายวาทิต	หทัยภัสสร	กรรมการ



## สถานการณ์กลุ่มประเทศ อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Sub - Region : MSR) นับว่าเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศและถือได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤติ เช่น ปัญหาลาดมิดของประเทศด้อยพัฒนา (พม่า, ลาว และ กัมพูชา) ซึ่งมีความแตกต่างกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศอีกกลุ่มหนึ่ง (จีน, ไทยและเวียดนาม) ที่มีการร่วมทุนและลงทุนจากต่างประเทศประกอบกับปัญหาการคอร์รัปชันในแต่ละประเทศการบังคับโยกย้ายถิ่นในพม่า สถานการณ์ของชนเผ่าและชนกลุ่มน้อยต่างๆ ปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่เงินสามารถซื้อได้

กลุ่มประเทศเหล่านี้ยังเป็นศูนย์รวมของปัญหา การค้ามนุษย์ การลักลอบค้าประเวณี ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด การค้าประเวณีเด็กและการแพร่ กระจายของโรคเอดส์

เด็กหลายคนที่มีพ่อแม่เสียชีวิตจากสงครามต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า บางคนพ่อแม่ ถูกจับเข้าคุกในข้อหาค้ายาเสพติด เด็กเหล่านี้ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้ว่าจะอนาคตพวกเขาจะเป็นอย่างไรเด็กที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเด็กชนเผ่าชนกลุ่มน้อยเด็กชายขอบ ไม่มีสถานภาพทางกฎหมายไม่รู้ตัวเองมาจากที่ไหน สัญชาติ เชื่อชาติอะไร และที่สำคัญไม่มีแม่กระทั่งสิทธิในการดำเนินชีวิตใน สังคม

## รูปแบบในการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก

- ▶ รัฐบาลทหารพม่ายังคงเพิ่มจำนวนการเกณฑ์เด็ก ไปใช้ในการทหาร
- ▶ ผู้ค้ายาเสพติด บังคับให้เด็กลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดน
- ▶ กระบวนการค้าประเวณีเด็กและแก๊งค์ขบวนการซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามเมืองใหญ่ๆและตลาดการค้า ชายแดน
- ▶ มีธุรกิจหลายรูปแบบที่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็ก

## การให้ความช่วยเหลือ

มีโครงการต่างๆมากมายที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ แต่ถึงกระนั้นการ ให้ความช่วยเหลือก็ยังไม่ทั่วถึงเด็กที่รอคอยความช่วยเหลือที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆรวมถึงข้อจำกัดขององค์กรทุนแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป

มูลนิธิเกื้อฝันเด็กให้การสนับสนุนโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเด็กโดยไม่จำกัด เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และสีผิว ช่วยเหลือโดยไม่มีพรมแดน ซึ่งเป็นเส้นที่ถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ใหญ่

เน้นการสนับสนุนและพัฒนาหนึ่งในปัจจัยสี่คือที่อยู่อาศัยโดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อาคารเรียน หอพักเด็ก ห้องน้ำ ระบบน้ำระบบไฟฟ้าในถิ่นทุรกันดาร และในขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนเครื่องอุปโภคที่จำเป็นสำหรับ การดำรงชีวิต เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนต่างๆสำหรับเด็กและโรงเรียนที่

หลังจากการพิจารณาให้การช่วยเหลือโครงการใดโครงการหนึ่ง ทางมูลนิธิจะดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างจากร้านในพื้นที่นั้นๆ เองพร้อมกับตัวแทนขององค์กรนั้นๆ และจัดส่งไปยังโครงการเหล่านั้นโดยตรง หลังจากนั้นทางโครงการจะร่วมกับชุมชนดำเนินการก่อสร้างเองจนกระทั่งแล้วเสร็จ

เราไปเยี่ยมโครงอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสิ่งปลูกสร้างที่ได้ให้การสนับสนุนไปแล้ว ในบางโครงการที่จำเป็นต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเราจะพิจารณาเป็นกรณีไป แล้วแต่ความต้องการและความจำเป็นของโครงการนั้นๆ

## วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อส่งเสริมและจัดหาโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานเพื่อให้โอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่และสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน

เพื่อช่วยให้เด็กตื่นตัวและระวังอันตรายจากการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายของสมาชิกในครอบครัว และชุมชน รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตระหนักถึง สิทธิ คักดิ์-ศรี และคุณค่าของตัวเอง

เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเด็กกำพร้า ชดส่น ด้อยโอกาส และเด็กที่อพยพ เร่รอนให้มีโอกาส และอนาคตที่ดี

เพื่อส่งเสริมและสร้างให้เด็กมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก

คุณค่าและภูมิใจในเกียรติของตนเอง ปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีแก่สังคม

## อุดมการณ์ในการทำงาน

สนับสนุนโครงการที่ให้การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าไร้ที่พึ่ง และเด็กที่ ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยง ซึ่งให้การช่วยเหลือโดยไม่จำกัด เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และ สีผิว

สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคในการสนับสนุนโครงการต่างๆว่าเงินบริจาคจะถูกใช้ไปในทางที่ถูกต้อง และต้องมั่นใจได้ว่าโครงการเหล่านั้นทำงานกับเด็กจริงๆ มีการติดตามกระบวนการทำงานของโครงการก่อนการสนับสนุน

เป็นอิสระในการตัดสินใจ และมีความหลากหลายของแนวทางการช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็นหลัก

ใช้งบประมาณในการบริหารงานน้อย ซึ่งมูลนิธิได้ตั้งเกณฑ์ในการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด

## งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

	THB	THB
	<b>31.12.48</b>	<b>31.12.47</b>
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	516,467.37	-
เงินทุนจดทะเบียนมูลนิธิ	300,000.00	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>816,467.37</b>	<b>-</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินประกันการเช่า	300,000	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>846,467.37</b>	<b>-</b>
หนี้สินและเงินกองทุน		
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	7,024.00	-
เงินกองทุน	300,000.00	-
รายได้สูงกว่าจ่ายสะสม	539,442.93	-
<b>รวมเงินกองทุน</b>	<b>839,442.93</b>	<b>-</b>
<b>รวมหนี้สินและเงินกองทุน</b>	<b>846,467.37</b>	<b>-</b>

## งบรายรับและค่าใช้จ่าย

	THB	THB
	<b>24.11.-</b>	<b>31.12.2548</b>
		<b>2547</b>
<b>รายได้</b>		
เงินบริจาคทั่วไป	550,000.00	-
ดอกเบ็ญรับ	244.37	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>849,891.37</b>	<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าโทรศัพท์	3,424.00	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	353.00	-
ค่าสอบบัญชี	7,000.00	-
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,777.00</b>	<b>-</b>
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษี	539,467.37	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(24.44)	-
<b>รายได้สูงกว่าจ่าย</b>	<b>539,442.93</b>	<b>-</b>

หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการและการทำงานอื่นๆ เนื่องจากได้รับอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิในเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดปีงบประมาณเดือนธันวาคม จึงมีค่าใช้จ่ายเฉพาะงานบริหารจัดการ ในการตั้งสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่

# รายงานของผู้สอบบัญชี

**P** บริษัท สำนักงานสอบบัญชีประวิณ จำกัด  
Prawin Auditing Co.,Ltd.

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ คณะกรรมการมูลนิธิ เกื้อฝันเด็ก

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของมูลนิธิ เกื้อฝันเด็ก ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อมูลที่เป็นกลางที่อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ผลการดำเนินงาน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ของมูลนิธิ เกื้อฝันเด็ก โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท สำนักงานสอบบัญชีประวิณ จำกัด

(นายสุภาโชค รุติมากุลทวี)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6804

จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 เมษายน 2549

81 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
81 Rajvithi Road, Sriphum, Mueang, Chiang Mai  
Tel. 06 53 21 4284 , 06 5321 4482 FAX. 06 53141 8364

## เป็นส่วนหนึ่งของการให้...

ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุน  
มูลนิธิได้โดย

### ▶ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาท่าแพ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

เลขที่บัญชี : 251467048-4

## สถานที่ติดต่อ...

- ▶ สำนักงานมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก  
เลขที่ 1 ถนนห่มตีนางตามพราคด  
ซอย 1 ต. ช่างเผือก อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : (053) 214718

โทรสาร : (053) 214718

อีเมลล์ : info@childsdream.org

www.childsdream.org